



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  
และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อนึ่ง ประการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง  
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้อ ๔ สำหรับผู้มี  
รายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ที่มีเครื่องหมาย \* หน้าเลขประจำตัวสอบ เมื่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการ  
ตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ. และสถาบันการศึกษาของผู้สอบแข่งขันได้)  
เรียบร้อยแล้ว หากปรากฏว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๑๕  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ จริง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะมีหนังสือเรียกให้มา  
รายงานตัวรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ต่อไป

บัดนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักฐานการศึกษาที่ใช้สมัคร  
และสำนักงาน ก.พ. มีมติรับรองวุฒิการศึกษา รวมทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการสอบภาคความรู้  
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. แล้ว

ฉะนั้น จึงให้แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและ  
บัญชีปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และนักวิชาการ  
สาธารณสุขปฏิบัติการ เฉพาะการยกเลิกการติดเครื่องหมาย \* ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  
นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธงชัย กิรติหัตถ์อักษร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ